

รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

ครั้งที่ 12/2555

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555

ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M

ผู้เข้าประชุม

อาจารย์สุรศักดิ์ เครือหงษ์, อาจารย์ธีรฉัตร ปานกลาง, นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว, นางสาวอัญชลิ โภชยามย์, นางสาวนัทธิ เพ็ญฟู, นายสุนทร ปาละพันธ์, นายอดิสร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทูวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนาโชค, นายกรภัทร์ งอกจันทิก, นายฐิติวัฒน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์

ไม่มาประชุม/ติดราชการ

ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์สายัณห์ พุทธลา, อาจารย์พริภา ไกรเทพ

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในส่วนของงานคลัง

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ในส่วนของงานคลังนางมรดกได้แจ้งในที่ประชุมว่า การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของทุกหน่วยงานมาส่งที่กองคลังภายในวันสุดท้ายของกำหนดการส่งเอกสาร ประมาณ 1,000 เรื่อง ทำให้เวลาไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบและเข้าระบบของกรมบัญชีกลาง จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าถ้ากรณีไม่สามารถดำเนินการต่อไปจะคืนเอกสารการขอเบิกจ่ายทุกรายการให้กับหน่วยงานและดำเนินการใช้งบประมาณ บ.กศ. ปี 2556 ต่อไป

1.2 การสรรหาอธิการบดี

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การสรรหาอธิการบดี ซึ่งมีผศ.ดร.จันทร์วิภา เป็นเลขา และมีนายกรภัทร์ เป็นผู้ช่วยเลขา โดยมีผู้เข้ารับการสรรหา จำนวน 11 ราย และในวันที่ 4 ตุลาคม 2555 จะเป็นการสัมภาษณ์พร้อมเสนอวิสัยทัศน์ต่าง ๆ ของผู้สมัครเป็นรายบุคคล เพื่อที่จะคัดเลือกให้เหลือเพียง 3 คน และเข้ารับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง และในส่วนของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจะต้องให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงรองลงมาขึ้นมารับตำแหน่งแทนก่อนหากกรณีที่ไม่รับตำแหน่งจะต้องคัดเลือกใหม่โดยเร็วที่สุด

1.3 การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อยื่นเรื่องของตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อยื่นเรื่องของตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยผลงานจะต้องมีการเผยแพร่ลงหนังสือพิมพ์ ซึ่งทำนอธิการบดีจะออกระเบียบเกี่ยวกับการทำบัณฑิตนิพนธ์ด้วย

1.4 การประชุม 4 สภา

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การประชุม 4 สภาในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555 ซึ่งทำนอธิการบดีได้ร่างระเบียบต่าง ๆ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงลงนามเท่านั้น และในส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับสำนักกิจการนิสิตนักศึกษาคือ การนำตัวแทนนิสิตซึ่งประกอบด้วย นายกองคณาจารย์/นิสิต/นักศึกษา สภานิสิต/นักศึกษา ตลอดจนตัวแทนนิสิตสาขาวิชาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมด้วยพร้อมทั้งให้จัดอาหารว่าง ให้กับตัวแทนนิสิตโดยใช้งบประมาณสวัสดิการของหน่วยงานด้วย

1.5 การจัดตั้งสถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ

ประธานฯ แจ้งเรื่อง มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการร่างประกาศเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาระบบทางไกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลมาจากการมหาวิทยาลัยฯ ได้รับคะแนนการประเมินในระดับดีมากของทุกหน่วยงาน จากการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และ ก.พ.ร. ในปี 2555 โดยสำนักฯ อาจจะมีส่วนเข้าไปช่วยเหลือด้วยไม่มากนัก

1.6 การจ้างผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุราชการ

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การจ้างผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยจะทำการต่ออายุราชการจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ในส่วนของอาจารย์สายสอนให้จ่ายค่าตอบแทนจากเงินบำรุงคณะ/สาขาวิชา

1.7 การเก็บค่าบำรุงสาขาวิชาสำหรับผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตใหม่

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การเก็บค่าบำรุงสาขาวิชาสำหรับผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตใหม่ ประจำปี 2556 โดยมหาวิทยาลัยฯ จะเก็บค่าบำรุงการศึกษาสำหรับภาคเรียนที่ 1 และ 2 วิชาการศึกษาทั่วไป สาขาวิชาละ 1,500 บาท ทั้งนี้อาจารย์ธีรฉัตรวิทย์ได้ชี้แจงเพิ่มเติม คือ ในส่วนของนิสิต/นักศึกษาปี 1 จะจ่ายเท่ากันหมด ซึ่งในส่วนของกองทุนฯ ก็ยังมีปัญหาหรือไม่ โดยนายอดิศรได้ชี้แจงว่าการพิจารณาการให้ทุนในส่วนของปี 1 จะได้รับการจัดสรรทุนในจำนวนเงินเท่ากัน ส่วนชั้นปีอื่น ๆ จะพิจารณาปรับตามความเหมาะสม

1.8 การส่งนิสิตแลกเปลี่ยนเรียนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การจัดส่งนิสิตแลกเปลี่ยนเรียนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้เร็วขึ้น ในส่วนของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากประเทศดังกล่าวคิดเป็นเจ้าภาพโครงการสัมมนานานาชาติอาเซียน

1.9 การตั้งแผงจำหน่ายอาหารบริเวณฟุตบอลสนามมหาวิทยาลัยฯ

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การตั้งแผงจำหน่ายอาหารบริเวณฟุตบอลสนามมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งไม่มีพื้นที่สำหรับให้นิสิตได้เดิน เพราะแต่ละร้านค้านำเก้าอี้มาวางเพื่อนั่งทำให้ไม่สามารถเดินได้ จึงเกิดอุบัติเหตุกับนิสิตบ่อยครั้ง ซึ่งทั้งนี้ไม่ใช่หน้าที่ของสำนักกิจการนิสิตนักศึกษาแต่ น่าจะเป็นของสำนักงานอธิการบดีว่าจะดำเนินการเกี่ยวกับร้านค้าอย่างไร

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2555

รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ข้อ 1.2 การจัดซื้อรถยนต์ประจำสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา แก้ไขข้อความโดยให้ตัดยี่ห้อรถยนต์ออก

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มี

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 การจัดกิจกรรมต้อนรับเปิดภาคเรียน 2/2555 และการแข่งขันกีฬาบุคลากร

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การจัดกิจกรรมเปิดภาคเรียน 2/2555 โดยให้นำกลับไปพิจารณาและคิดไว้ล่วงหน้า ส่วนการแข่งขันกีฬาบุคลากร ในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยกีฬาที่จะเริ่มแข่งขันก่อนหน้านั้นคือ กีฬาประเภทแบดมินตัน สำหรับผู้ที่ลงแข่งขันให้ลงชื่อได้ที่ประธานฯ

5.2 การเข้า Support ระบบกิจกรรมของสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

นายสุนทร แจ้งเรื่อง การเข้า Support ระบบกิจกรรมของสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยบริษัทวิชชั่นเน็ต จะเข้ามาในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ซึ่งจะมานั่งเพื่อตรวจสอบระบบการทำงานต่าง ๆ

5.3 การกำหนดการตรวจสอบสภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 3 เดือน

นางสาวอัญชลี แจ้งเรื่อง กำหนดการตรวจสอบสภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 3 เดือน ในวันที่ 7 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 โดยในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 10.30 น. เป็นการเจาะเลือดและวัดความดันโลหิต ส่วนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 – 15.30 น. เป็นการพบแพทย์และรับยา

5.3 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม และการแจ้งเรื่องการตรวจร้านจำหน่ายแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย

นางสาวชื่นชีวิน แจ้งเรื่อง การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม จะประชุมในวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 เวลา 16.00 น. และได้สอบถามในที่ประชุมเกี่ยวกับการแจ้งเรื่องการตรวจร้านจำหน่ายแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัยให้กับที่ประชุมสำนักงานอธิการหรือไม่ ซึ่งประธานฯ เห็นควรให้แจ้งในที่ประชุมสำนักงานอธิการบดีทราบด้วย

5.4 การเดินทางไปสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือคดีทะเลาะวิวาท

อาจารย์ธีรวัฒน์ แจ้งเรื่อง การเดินทางไปสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือกรณีทะเลาะวิวาท ซึ่งคดีดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากผู้ปกครองไม่ถอนแจ้งความเพราะกลัวนิสิตจะถูกย้อนกลับมาทำร้ายอีก โดยได้เสนอในที่ประชุมว่าถ้าเป็นกรณีที่มีการพกพาอาวุธเข้ามาทำร้ายร้ายการกันควรให้ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการไปเลย

5.5 การสอดส่องดูแลความเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัยเป็นพิเศษ

ประธานฯ สอบถามเกี่ยวกับการพอกเห็น รปภ.จากบริษัทใหม่ เข้ามาดำเนินการภายในบริเวณมหาวิทยาลัยหรือไม่ ซึ่งจากที่ประชุมจะเห็นว่าบริษัทใหม่ยังไม่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ จึงขอให้บุคลากรภายในสำนักช่วยกันดูแลในส่วนของนิสิตนักศึกษาไว้ก่อนกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

5.6 การทำความสะอาดห้องสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

นายวัณชัย แจ้งเรื่อง ขอให้ทำความสะอาดห้องสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยที่ประชุมขอให้ปิดภาคเรียนไปก่อน จะได้จัดเก็บห้องทำงานได้อย่างเต็มที่

5.7 การเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ช่วงปิดภาคเรียน

นายวิเชียร แจ้งเรื่อง การเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ช่วงปิดภาคเรียน เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 2600 ปีพุทธชยันตี และถวายเป็นพระราชกุศล 80 พรรษา มหาราชินี ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ซึ่งในปีนี้เป็นเจ้าภาพการบวช เพิ่มเป็น 4,000 บาท โดยขอให้สาขาวิชาส่งนิสิตที่สมัครใจจะบวชสาขาวิชาละ 1 คน ร่วมกับการศึกษาสำหรับนิสิตที่เข้ารับการอุปสมบทด้วย ในส่วนของการเช็กกิจกรรมนั้นขอเอาไว้พิจารณาก่อน

5.8 การเชิญเข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติในการแสดงโครงการวิจัยและนำเสนอผลงานนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีไทย

นายกรภัทร์ แจ้งเรื่อง สาขาวิชาดนตรีไทย ทำหนังสือเชิญเข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติในการแสดงโครงการวิจัยและนำเสนอผลงานนิสิตชั้นปีที่ 4 หัวข้อ “เพลงดับจูล่งประกอบ ตาโบวิวงศ์: วงดนตรีไทย – จีน” ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาวิเศษสุภวัตร อาคาร 27 ชั้น 16

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 10.50 น.

ประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

นางสาวนัทธี เฟื่องฟู ผู้บันทึกการประชุม
อาจารย์สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม